

Sau 5 tháng sống và học tập trên nước Mỹ, tôi chia sẻ một số kinh nghiệm mình đã biết và hiểu tốt hơn về đất nước này, những điều tôi học được và những kinh nghiệm tôi trải qua có lẽ khó có thể học được qua sách vở.

Những ngày đầu khó khăn

Tôi nhập học vào đầu mùa xuân, trải nghiệm lúc đó còn lạ lẫm. Dù Texas không phải là tiểu bang lạnh giá như các tiểu bang miền Bắc nhưng vào mùa đông nhiệt độ xuống khoảng 1-20C là chuyển lạnh. Mỗi ngày đi học, tôi mặc hai ba lớp áo khoác mà tay chân vẫn tê cóng, phải gấp rút chui vào lớp học hoặc chờ đợi có máy sưởi.



Cảm giác thích thú vui sống lúc ban đầu vì được đến một nơi xa xôi, được học tập trong một môi trường mà mình mơ ước, được sống tập thể, đôi khi vẫn xen lẫn với những buồn nhớ nhà và tự thân. Mỗi thứ đầu tiên tìm hiểu, tập làm và ... rút kinh nghiệm nếu làm sai. Mỗi chi tiêu đầu tiên tìm kiếm chỗ sống được thoải mái như khi ở nhà cùng cha mẹ. Mỗi lần ăn uống dần dần xong phải chú ý bữa ăn trưa để ngày mai mang theo đi học. Không dám ăn trong trường vì ... đắt. Bao nhiêu lần tìm nhà, dọn nhà, để tìm một chỗ ở để nh cũng mất nhiều thời gian và phải lo nghĩ nhiều.

Đi du học ở nước ngoài, điều gì là quan trọng nhất? Khả năng tài chính? Khả năng học tập?

Khả năng tiếp xúc khi sống xa gia đình? Bản thân tôi xin xác nhận rằng ngay sau khả năng ngoại ngữ. Nhiệm vụ bản học sinh chu đáo bản đi du học là việc đi này, học các bản cảm thấy mình đã đủ giỏi, thì nên suy nghĩ và xác định cần thêm. Chưa bản kĩ càng khả năng ngoại ngữ không bao giờ là đủ tốt. Lúc còn học Itec, tôi có thêm hiểu về kỹ năng bài và có thể trao đổi với thầy cô bản tiếng Anh. Tôi đã từng có số điểm cần có trong kì thi TOEFL. Tôi vẫn biết khi mình sang Mỹ chuyển giao tiếp sẽ khó khăn, nhưng tôi đã không nghĩ là ngay ngày đầu tôi không thể hiểu, hay chính xác hơn không thể nghe kịp những gì người bản xứ nói, và họ cũng không hiểu về khi tôi nói.

Khó khăn nội tiếp khó khăn, tiếng mẹ đẻ có TOEFL thì đã đủ, khi nhập học trường University of Houston, tôi vẫn phải thi một bài thi TSI (Texas Success Initiative), là kì thi mà mọi sinh viên quốc tế khi bắt đầu vào học các trường bang Texas đều phải thi. TSI có nhiều loại để lựa chọn: THEA, COMPASS hay ACCUPLACER. Phải đầu kì thi này mới được bắt đầu lựa chọn lớp. Tôi chọn ACCUPLACER vì kì thi này sẽ có kết quả nhanh nhất. 4 kĩ năng được kiểm tra: Math, Reading, Writing, và Sentence Skill. Phần Math có vẻ không gây khó cho sinh viên Việt Nam vì chủ yếu là giải những phương trình, toán hình học cấp 2, học toán lượng giác cấp 3, và điểm để pass cũng khoảng 63/100. Phần Sentence Skill sẽ yêu cầu sắp xếp câu sai trong câu trúc câu, phần này không hề khó hay hề mơ, nhưng để pass là 80/100. Phần Reading có khó hơn một chút, vì những câu đầu sẽ dài (và điểm cho những câu này sẽ ít), nếu trả lời đúng những câu này thì họ thấy sẽ chọn câu khó cho những câu tiếp theo (điểm cũng cao hơn), nhưng nếu những câu đầu sai thì những câu tiếp theo sẽ dài (đồng nghĩa điểm thấp). Vì thế, nếu trả lời sai nhiều câu đầu, dù phần còn lại đúng, nhưng tổng điểm có thể không cao và có thể không đủ 78/100 để đầu. Điểm thấp nhất để đầu phần Writing là 6/8, cách viết cũng giống những bài essay khác, nhưng đề tài thường đòi hỏi bản đưa ra ý kiến cá nhân nhiều, và đề tài có khi hề mơ hồ như "Bản nghĩ thành công có quan trọng hay không?", "Con người nên làm gì để vượt qua những khó khăn?". Những câu hỏi thường nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại rất mong lung, và để pass khá cao nên thí sinh phải trả lời câu vấn rất nhiều.

Xong kì thi TSI rồi, thì lại đến những việc khác. Làm sao để chọn lớp? Sau khi đầu TSI, tôi được gặp advisor để được chọn những đã qua kì thi này, và được cho lời khuyên nên chọn lớp nào. Và việc này là bắt buộc với các sinh viên, nếu không họ không được chọn lớp, dù sau đó họ có thể chọn lớp theo ý mình. Sau khi advisor khuyên tôi nên lấy những lớp nào, thì tất cả các lớp này đã full, không còn chỗ, phải làm sao đây? Lúc đầu chủ nhà có kinh nghiệm tôi đã lo lắng lắm, sinh viên quốc tế phải lấy ít nhất 12 credit hours/ semester. Chọn còn cách nào khác, tôi canh những sinh viên khác drop (bỏ lớp), thì nhanh chóng chọn, chỉ năm phút là kiểm tra một lần, sau một đêm đã có đủ bản lớp. Sau này tôi biết cũng có rất nhiều sinh viên dùng cách này để chọn lớp, và không có gì phải lo lắng cả, mà vì việc đầu có thể xảy ra. Sau ngày học chính thức một tuần, sinh viên vẫn có thể bỏ hay chọn lớp. Nhiệm vụ sinh viên không thể chọn lớp mình muốn trong ngày học thì vẫn có thể đổi đến tuần đầu tiên này để chọn.

Nhưng trên hết tất cả, những khó khăn vượt vượt sẽ được bản bù. Môi trường học tập tiên tiến, không căng thẳng những hiểu quả, học phí cao nhưng xứng đáng với những gì bản gặp hái được. Trường có các buổi Orientation Day để giúp hiểu cho sinh viên về trường và giúp họ hiểu bản ngữ. Trường học rộng rãi và hàng chục colleges. Food court, phòng tập gym, phòng xem TV, nhà hát, và cả ... nhà thờ, đầu có trong trường.



Phòng xem TV



Nhà th trong khuôn viên tr ng



Nhà hát của trường đại học Đà Nẵng là một nhà hát thế kỷ



Science and Engineering Complex (Auditorium)

Trong những năm qua, trường đại học Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đồng thời cũng đã góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội của vùng miền và cả nước.



The Villn M D Anderson



